

บรรณาธิการแถลง

วารสารพัฒนาสังคม ฉบับที่ 2 (ตุลาคม) ปีที่ 23 พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจหลากหลาย จำนวน 8 บทความ เริ่มต้นด้วยบทความของ พิชาย รัตนดิถ ฌ ฎุเกีต ได้ศึกษาความชอบธรรมและกลยุทธ์สร้างความชอบธรรมขององค์การ โดยนำเสนอแนวคิดและข้อถกเถียงเกี่ยวกับแนวคิดความชอบธรรมของนักสถาบันนิยมใหม่ทั้งในแง่ของการนิยาม ประเภทของความชอบธรรม และกลยุทธ์การสร้างความชอบธรรมขององค์การซึ่งมีสองกลยุทธ์หลักคือกลยุทธ์การแยกส่วนและกลยุทธ์การสร้างสมฐานนิยม

บทความต่อมา เป็นการศึกษาระบวนการทุนเสริมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยผู้เขียน พัชรินทร์ พันธุ์แน่น และคณะ ได้ให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ

บทความที่สาม เป็นการศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยผู้เขียน จริญญา คงเพชร ได้ศึกษารณิ ตลาดน้ำท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และได้ให้ข้อเสนอแนะได้เป็นที่น่าสนใจ

บทความที่สี่ เกี่ยวข้องกับสังคมการเมือง โดยผู้เขียน ณัฐธินันท์ นันทะเสนา ได้ศึกษาแนวทางการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยกลุ่มนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม่ โดยพบว่า การรวมกลุ่มของนักศึกษาที่มีเงื่อนไขมาจากลักษณะทางด้านการเมืองและทางสังคม ซึ่งสมาชิกของกลุ่มมีแนวคิดทางการเมืองที่ชัดเจนในด้านการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย มีจุดร่วมที่สำคัญ คือ ระบบการเมืองควรเป็นไปตามกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยการเคลื่อนไหวและการดำเนินงานของกลุ่มยึดหลัก 5 ประการ ได้แก่ ประชาธิปไตย ความยุติธรรม การมีส่วนร่วม สิทธิมนุษยชน และสันติวิธี

บทความถัดมา เอมอร แสนภูวา ได้ศึกษาการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาความมั่นคงชุมชนตามแนวชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้ชุมชนเป็นฐานพบว่า การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนมีกระบวนการพัฒนาที่น่าสนใจ เช่น การกำหนดปัญหาแนวทางการพัฒนา และการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นต้น

บทความที่หก เป็นประเด็นเศรษฐศาสตร์การเมือง โดย ชัยณรงค์ เครือนวน และพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ฌ อยุทยา ได้ศึกษาเรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนา: ศึกษาการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ค้นพบเงื่อนไขเชิงโครงสร้างที่มีผลต่อการก่อเกิดและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้อย่างน่าสนใจ

บทความถัดมา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดย นักสิทธิ์ ศักดาพัฒน์ ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเตรียมตัวก่อนเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และได้ข้อค้นพบในการศึกษาที่น่าสนใจ

บทความสุดท้าย เป็นการศึกษาการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต “โคก หนอง นา โมเดล” โดยผู้เขียน ภิรวัฒน์ นนทะโชติ ทำการศึกษาการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในเขตพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดสุโขทัย โดยผลการประเมินโครงการดังกล่าวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนไว้ได้อย่างน่าสนใจ

สุดท้ายนี้ขอให้ผู้อ่านทุกท่านได้โปรดมีส่วนร่วมด้วยการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และส่งบทความมาร่วมตีพิมพ์ เพื่อจะได้ช่วยกันขับเคลื่อน “วารสารพัฒนาสังคม” ให้มีการพัฒนาในเชิงคุณภาพต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุนาวิน
บรรณาธิการ

ความชอบธรรมและกลยุทธ์สร้างความชอบธรรมขององค์การ <i>พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต</i>	1
กระบวนการหนุนเสริมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร <i>พัสรินทร์ พันธุ์แน่น เพ็ญประภา ภัทรานุกรม ดาวพระศุกร์ ทองกลั่น</i>	21
ความสำเร็จการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษา ตลาดน้ำท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม <i>จรัญญา คงเพชร</i>	42
แนวทางการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยกลุ่มนักศึกษา ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ <i>ณัฐนันท์ นันทะเสนา</i>	52
การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนของกลุ่มผู้ร่วม พัฒนาความมั่นคงชุมชนตามแนวชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน <i>เอมอร แสนภูวา</i>	72
เศรษฐกิจศาสตร์การเมืองวาดด้วยการพัฒนา: ศึกษาการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก <i>ชัยณรงค์ เครือนวน พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา</i>	88
ปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเตรียมตัวก่อนเรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี <i>นักสิทธิ์ ศักดาพัฒน์</i>	106
การประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในเขตพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดสุโขทัย <i>ภีร์วัฒน์ นนทะโชติ</i>	132